

บรรลู่ข้อตกลงขั้นแรกเจรจา Brexit



ข้อเท็จจริงข่าว เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป (EU) ได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการเจรจาใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1. จำนวนเงินที่สหราชอาณาจักรจะต้องชำระให้กับ EU ก่อนแยกตัวอย่างเป็นทางการ 2. สิทธิพลเมืองชาว EU ที่อาศัยในสหราชอาณาจักร และสิทธิพลเมืองชาวสหราชอาณาจักรที่อาศัยอยู่ใน EU 3. พรหมแดนของไอร์แลนด์เหนือกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ภายหลังจากที่สหราชอาณาจักรแยกตัวจาก EU (Brexit) ซึ่งการบรรลุข้อตกลงดังกล่าวทำให้สหราชอาณาจักรสามารถเดินหน้าเจรจาในขั้นตอนที่สองกับ EU ต่อไปได้

โดยนางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ กล่าวว่า สิทธิของประชากรชาว EU ที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร จำนวน 3 ล้านคน จะได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายของสหราชอาณาจักร ในส่วนประเด็นเรื่องการจัดการพรหมแดนด้านที่ติดกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์ จะไม่มีมาตรการคุมเข้มการเข้าออกผ่านแดน ทั้งนี้ ในส่วนจำนวนเงินที่สหราชอาณาจักรจะต้องชำระให้กับ EU ก่อนแยกตัวอย่างเป็นทางการ คาดการณ์ว่าเป็นจำนวนประมาณ 35,000 – 39,000 ล้านปอนด์ รวมไปถึงการจ่ายเงินสนับสนุนแก่สหภาพยุโรปประจำปี 2019 และ 2020 ในลักษณะเสมือนยังคงเป็นประเทศสมาชิก

ทางด้านนายฌอง-คล็อด ยุงเกอร์ ประธานคณะกรรมการยุโรป (EC) กล่าวว่า การเจรจา Brexit ในขั้นตอนแรกนั้น มีความคืบหน้าด้วยดีและหลังจากนี้จะมีการเจรจาในขั้นตอนต่อไป

บทวิเคราะห์เพิ่มเติม อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ที่ผ่านมา รัฐสภาอังกฤษได้มีการประชุมสภา เพื่อลงมติในการแก้ไข (Withdrawal Bill) สำหรับการเตรียมความพร้อมในด้านกฎหมายของสหราชอาณาจักร ก่อนการออกจาก EU ในเดือนมีนาคม 2019 โดยรัฐสภามีมติไม่เห็นชอบกับวาระดังกล่าว (ไม่เห็นชอบ 309 เสียง ต่อ เห็นชอบ 305 เสียง) โดย สส. ฝ่ายรัฐบาลพรรค Conservative จำนวน 11 คน ได้ลงมติไม่เห็นชอบกับวาระดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเสียงส่วนใหญ่ของสภาไม่เห็นชอบต่อ Hard Brexit

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

Call Center 1169
www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
563 ถนนนันทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

สำนักงานส่งเสริมการค้าใน
ต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน
11 Hertford Street, Mayfair,
London W1J 7RN

Phone : +44 207 4935749

e-Mail :
info@thaitradelondon.com

ภายหลังจากการเจรจากับ EU ในขั้นตอนแรก เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 นางเทเรซา เมย์ ได้ร่วมประชุม European Council พร้อมหารือกับผู้นำยุโรป 27 ประเทศ ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม นี้ ในการขอความเห็นชอบเพื่อเดินหน้าเจรจา Brexit ในขั้นตอนที่สอง โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มการเจรจาได้ ภายในต้นสัปดาห์หน้า โดยการเจรจารอบที่สองมีประเด็นที่จะต้องเจรจาอย่างเร่งด่วน คือ การนำข้อตกลงใน 3 ประเด็นหลัก 1. จำนวนเงินที่สหราชอาณาจักรจะต้องชำระให้กับ EU ก่อนแยกตัวอย่างเป็นทางการ 2. สิทธิพลเมืองชาว EU ที่อาศัยในสหราชอาณาจักร และสิทธิพลเมืองชาวสหราชอาณาจักรที่อาศัยอยู่ใน EU 3. พรอมแดนของไอร์แลนด์เหนือกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์ มาเขียนเป็นข้อตกลงที่มีผลทางกฎหมาย (Withdrawal Agreement) และในข้อตกลงสำหรับช่วงเปลี่ยนผ่านในการออกจาก EU ของสหราชอาณาจักร (Two Years Transition Period) นอกจากนี้ ยังมีประเด็นอื่นๆ ที่ต้องเจรจาในการหารือในรอบที่สองนี้ ได้แก่ กรอบการทำงาน (Framework) ในประเด็นการค้า และความมั่นคง ทางด้านนายฉง-คลีต ยูงเกอร์ ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ได้เตือนว่า การเจรจาในรอบสองจะยากขึ้นกว่าการเจรจาในรอบแรก

จากความคืบหน้าในการที่สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป (EU) ได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการเจรจาใน 3 ประเด็นหลัก ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ส่งผลต่อความมั่นใจของประชาชนและนักธุรกิจเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าเงินปอนด์แข็งขึ้นสูงสุดในรอบ 6 เดือน